



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๑๒๕๕

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร)  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอสงสรุประเบิดการหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่  
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่  
๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถ  
ดาวน์โหลดสรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ  
“สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายแก่นเพชร ช่างรังษี)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์  
 ประจำวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.  
 ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 \*\*\*\*\*

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธานสรุปสาระสำคัญได้  
 ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๑. ข้อสั่งการของ ปมท. และเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ประชุมทราบ</p>	<p>๑. การจัดรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ของ นรม./หัวหน้า คสช. ในวันศุกร์ ถือเป็นคำสั่งราชการ ทุกหน่วยงานต้องถือปฏิบัติตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การจัดระเบียบชายหาด ให้ดำเนินการในลักษณะ “เสื่อสิ่งตัด” ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการของแต่ละชายหาด ซึ่งมีความแตกต่างกันไป</p> <p>๓. จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์คาร์บอมบ์ จ.นราธิวาส มท. ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน</p> <p>๔. การนำเสนอผลการประชุมกรรมการ/อนุกรรมการที่น่าสนใจ ให้ ศสน.มท. รวบรวมเพื่อชี้แจงให้ทุกฝ่ายได้รับทราบผลการประชุมร่วมกัน</p> <p>๕. นรม. ให้ความสำคัญกับการทำงานในระดับพื้นที่ของ ผวจ./นอ. เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ ระบบการสั่งการและการดำเนินงานของจังหวัดจึงต้องรวดเร็วและฉับไว</p> <p>๖. นรม. มีนโยบายให้ฝึกอบรมแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของอปท. เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามรอยภาค</p> <p>๗. วันสถาปนา มท. วันที่ ๑ เม.ย. ๕๘ นอกจากจะมีการมอบเงินให้กับพลเมืองดีแล้ว ขอให้ส่วนราชการเสนอกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เม.ย. ๕๘</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ปค./สท.</p> <p>ศสน.มท.</p> <p>ศสน.มท.</p> <p>จังหวัด</p> <p>สท.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>
<p>๒. สรุปข้อมูลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)</p>	<p>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๘ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นสำคัญ ดังนี้</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๑) สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกล่าวถึงใน ๓ เรื่องหลัก คือ (๑) เทศกาลช่วงวันตรุษจีน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดงานตรุษจีนเยาวราชปี ๕๘ และงานสายสัมพันธ์สองแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ (๒) การเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) สถानीเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหลวง โดยเน้นให้ส่วนราชการขยายผลการดำเนินงานโครงการหลวง ตลอดจนศูนย์เรียนรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปยังพื้นที่ต่างๆ (๓) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควรลดปริมาณการใช้ขยะพลาสติกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ วันที่ ๒ เม.ย. ๕๘</p> <p>๒) เจตนารมณ์ของ คสช. โดยได้เน้นย้ำว่าต้องการยุติความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศ การดำเนินงานในปัจจุบันอยู่ในช่วงของ Roadmap ที่ ๒ โดยอยู่ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญ การปราบปรามการทุจริต เป็นต้น</p> <p>๓) การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร ซึ่งพบว่าประสบปัญหาาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนและอัตราการลงทุนที่ลดน้อยลง</p> <p>๔) การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการขยะ พร้อมกับกำหนดให้มีการสร้างโรงขยะทั่วประเทศ จำนวน ๕๓ แห่ง รวมถึงการเร่งแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่วิกฤต จำนวน ๒ จังหวัด และการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า</p> <p>๕) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้บริการประชาชน บนพื้นฐานของ One Stop Service สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนให้ประชาชน รวมถึงการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน</p> <p>๖) การบริหารจัดการน้ำในภาพรวม ซึ่งมุ่งเน้น ดังนี้ (๑) เกษตรกรรม (๒) อุปโภค - บริโภค (๓) ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย (๔) ป้องกันและแก้ไขคุณภาพน้ำ (๕) พื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ และป้องกันการพังทลายของดิน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. ความเคลื่อนไหวสำคัญในประเทศ</p> <p>๑) ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและมีนักศึกษาถูกจับกุม ซึ่งมีสื่อมวลชนต่างประเทศแสดงความเห็นในประเด็นสิทธิเสรีภาพ</p> <p>๒) การคัดค้านการดำเนินงานของรัฐ เช่น คัดค้านการประกาศผังเมืองรวม จ.นครศรีธรรมราช คัดค้านการให้สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ ซึ่งผู้คัดค้านเห็นว่าเป็นสัญญาทาส และเป็นารขายชาติ</p> <p>๓) การเรียกร้องให้รัฐดำเนินการแก้ไข เช่น เรียกร้องที่ดินทำกิน เรียกร้องราคายางพารา</p> <p>๔) กระแสสังคมที่มีต่อคนมุสลิม โดยมีปรากฏการณ์ที่ อ.ภูเพียง จ.น่าน และการเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนจากการใช้เครื่องขยายเสียงในการประกอบพิธีศาสนกิจของมัสยิดอ่าวมะนาว จ.ภูเก็ต</p> <p>๕) การเกิดเหตุการณ์คาร์บอมบ์ จ.นราธิวาส โดยพบผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต</p> <p>๖) การคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการเคลื่อนไหวของราษฎรในพื้นที่ ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี</p>	
<p>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขฯฯ ศสน.มท. ได้รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ก.พ. ๕๕ ได้แก่</p> <p>๑) จัดเตรียมข้อมูลสรุปผลงาน (ด้านความมั่นคง) รอบ ๖ เดือน ให้ มท. จัดเตรียมข้อมูลสรุปผลงาน (ด้านความมั่นคง) โดยให้รวม อปท. กทม. และเมืองพัทยาด้วย เพื่อให้รอง นรม./รมว.กท./ผอ.ศมบ. ทราบ และสั่งการเพิ่มเติม</p> <p>๒) สถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้ มท. ดำเนินการ (๑) พิจารณาใช้กลไกการจัดการภัยพิบัติที่มีอยู่ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (๒) วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มความรุนแรงของสถานการณ์ภัยแล้ง ให้ทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อจะได้บูรณาการกับหน่วยที่เกี่ยวข้องและจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบพื้นที่และสถานการณ์ภัยแล้งย้อนหลัง ๑ - ๒ ปี เป็น รายภาค/รายจังหวัด ซึ่งเดิมที่เป็นการทำงานร่วมกับกรมชลประทาน</p> <p>๓) การยื่นถวายฎีกา สนับสนุนการก่อสร้างมัสยิด จ.น่าน</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ให้ มท. ติดตามข้อมูลการยื่นถวายฎีกาเพื่อขอพึ่งพระมหากษัตริย์คุณสนับสนุนการสร้างมัสยิด จ.น่าน</p> <p>๔) การรวมตัวของมวลชนมุสลิมหน้าโรงแรมพันวาบีช ฟรอนท์ รีสอร์ท จ.ภูเก็ต เนื่องจากเข้าใจว่าทางโรงแรมเป็นผู้ร้องเรียนว่าทางมัสยิดใช้ลำโพงในการประกอบพิธีละหมาดเสียงดังอันเป็นการรบกวนชีวิตปกติใน จ.ภูเก็ต</p> <p>๕) การรักษาความลับของข้อมูลในการประชุม คมบ. โดยขอให้มีการตรวจสอบและระมัดระวังการรั่วไหลของข้อมูลการประชุม คมบ. และให้การประชุม คมบ. เป็นการประชุมที่มีชั้นความลับ</p> <p>ข้อสั่งการ/ข้อประสานงานของ คมบ. ซึ่ง ปมท. ได้มอบส่วนราชการ มท. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. สถานการณ์ภัยแล้ง ให้พิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลตามข้อสั่งการ</p> <p>๒. ติดตามข้อมูลการยื่นถวายฎีกาเพื่อสนับสนุนการสร้างมัสยิด จ.น่าน มอบ ปค.</p> <p>๓. ติดตามสถานการณ์มวลชนมุสลิมรวมตัวหน้าโรงแรมพันวาบีช ฟรอนท์ รีสอร์ท จ.ภูเก็ต</p> <p>สถานการณ์ที่ คมบ. มีข้อห่วงใย และให้เร่งดำเนินการ</p> <p>๑. กรณีวัดพระธรรมกาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่ต่อต้านและกลุ่มที่สนับสนุน คำตัดสินของมหาเถรสมาคม เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวงการสงฆ์และส่งผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาล</p> <p>๒. คสช. แจ้งสั่งการในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ เพื่อให้การเดินหน้าตาม Roadmap สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการให้ความสำคัญกับงานด้านการข่าว และยุทธการด้วยความร่วมมือของพลเรือน ผวจ. และตำรวจ</p>	<p>ปก.</p> <p>ปค.</p> <p>ปค.</p>
๔. สรุปรื่องเข้า ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท.	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขขา ศสน.มท. ได้รายงานสรุปรื่องเข้า ครม. จำนวน ๒๖ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๑. เรื่องที่ มท. เสนอขอมติ ครม. จำนวน ๑๒ เรื่อง เช่น ยผ. เสนอเรื่องกฎกระทรวงการใช้ผังเมืองรวม กปก. เสนอ เรื่องให้การป้องกันโรคเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ปก. เสนอ เรื่องสรุปบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ปี ๕๘ และแผนบูรณาการจัดการภัยแล้ง ปี ๕๘ เป็นต้น</p>	<p>หน่วยงานที่นำเรื่องเพื่อเสนอความเห็นเข้า ครม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. เรื่องที่หน่วยงานอื่นเสนอขอความเห็น มท. จำนวน ๑๔ เรื่อง เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปช. เสนอเรื่องยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ สศช. เสนอเรื่องผลการประชุมเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น</p>	
<p>๕. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย</p>	<p>อธิบดี สถ. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยโครงการนำร่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ผลการดำเนินการ (ข้อมูลวันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๘) ขนย้ายขยะมูลฝอยจาก ต.บ้านป้อมไปยังบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ ต.มหาพรหมณ์ อ.บางบาล ได้ ๑๙๓,๘๘๕ ตัน จาก ๒๐๐,๐๐๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๙๗ สำหรับการดำเนินการในบ่อฝังกลบแห่งใหม่ คือ งานขุดดินขนย้ายปูแผ่น GCL ปูแผ่น Geotextile งานถมทราย และงานถมดิน</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาขยะใน ๓ พื้นที่ ได้แก่ จ.นครปฐม สระบุรี และ จ.ลพบุรี สรุปได้ว่า</p> <p>๑) จ.นครปฐม ขอเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินการจากขนขยะไปกลบฝังที่ อ.กำแพงแสน เป็นกลบฝังในพื้นที่เทศบาลนครนครปฐม โดยมีการดำเนินการ ได้แก่ ขุดบ่อขยะใหม่ ขนย้ายขยะจากบ่อเดิมมาฝังที่บ่อใหม่ ปรับปรุงพื้นที่ และจัดหาเครื่องจักรกล ซึ่งต้องของบประมาณเพิ่มประมาณ ๔๕๐ ล้านบาท โดยขณะนี้ จ.นครปฐมได้มีหนังสือถึง มท. ในการขอเปลี่ยนแปลง โดยจะนำเรียน รว.มท. เพื่อโปรดเห็นชอบแล้วจึงเสนอไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)</p> <p>๒) จ.สระบุรี ขอเปลี่ยนแปลงโดยขอให้ปรับปรุงพื้นที่ใหม่ในเทศบาลเมืองพระพุทธบาท โดยมีการขุดบ่อ กลบฝัง ซื่อเครื่องจักรกล ซึ่งจากการเดินทางตรวจสอบพื้นที่โดย ยผ. ได้มีการประมาณราคาเบื้องต้น ๒๔๒ ล้านบาท แต่ จ.สระบุรีได้รับงบประมาณเพียง ๔ ล้านบาทเศษ จึงต้องพิจารณาว่าจะหางบประมาณจากแหล่งใด</p> <p>๓) จ.ลพบุรี เป็นการดำเนินการใน ๔ พื้นที่ คือ เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอต เทศบาลตำบลลำานารายณ์ และ อบต.โคกสลุง ซึ่งเดิมมีแผนจะขนขยะไปยังโรงงานซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) แต่ทางจังหวัดไม่เห็นด้วยเนื่องจากมีระยะทางไกล จึงเสนอให้ใช้พื้นที่เดิม และก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า RDF</p>	<p>รอง ป.มท. (ส)/ สถ./ยผ./ สนผ.สป/กพภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>รอง ปมท. (ส) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยโครงการนำร่อง จ.พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องตรวจรับ เนื่องจากพบว่ามีปริมาณขยะ ตกค้างมากกว่าที่คำนวณไว้ โดยได้ข้อสรุปว่าให้ดำเนินการขนย้าย ขยะให้หมด และการตรวจรับจะต้องให้เป็นไปตามระเบียบของ กรมบัญชีกลาง สำหรับการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ กำหนดแล้วเสร็จ ส.ค. ๕๘ และ กพ.ก. จะดำเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า RDF ต่อไป</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ ๓ จังหวัด เมื่อรวบรวม การปรับแผนจากจังหวัดนำเรียน รมว.มท. เห็นชอบแล้ว จากนั้นจะ ได้เสนอ ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ต่อไป</p> <p>รองอธิบดี ยผ. (นางสาวศิริระภา วาระเลิศ) นำเสนอโครงการ ก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะ เทศบาลนครนครปฐม และเทศบาลเมือง พระพุทธบาท โดยมีระยะเวลาและงบประมาณดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่เทศบาลนครนครปฐม ระยะที่ ๑ ใช้งบประมาณ ๓๑๔ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๘ เดือน ระยะที่ ๒ ใช้งบประมาณ ๑๙๗ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๖ เดือน ระยะที่ ๓ ใช้งบประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน รวมใช้งบประมาณ ๗๑๑ ล้านบาท ระยะเวลารวม ๒ ปี ๒ เดือน</li> <li>- เทศบาลเมืองพระพุทธบาท ระยะเร่งด่วน ๕.๒๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑.๕ เดือน ระยะที่ ๒ ใช้งบประมาณ ๓๒๒ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๘ เดือน ระยะที่ ๓ ใช้งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน ใช้งบประมาณ รวม ๔๒๗.๒ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการรวม ๑ ปี ๙ เดือนครึ่ง</li> </ul> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย รัฐบาลต้องการให้เกิดผล เป็นรูปธรรม และให้เกิดความก้าวหน้า ในส่วนที่ มท. รับผิดชอบมี อยู่ ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) โครงการนำร่องให้เกิดประโยชน์มากที่สุด คือ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา (๒) การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขต กทม. และพื้นที่ ๓ จังหวัดข้างต้น (๓) การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ทั่วประเทศ ซึ่ง อปท. ทำร่วมกับ ทส. จะดำเนินการอย่างไรต่อไป ทั้งด้านการลงทุน เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ สำหรับใน พื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ควรจะมีการประชุมคณะกรรมการ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ขับเคลื่อนระดับจังหวัดเพื่อการดำเนินการในช่วงต่อไป หลังจากขนย้ายขยะแล้วเสร็จ เช่น การปรับปรุงพื้นที่ การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า</p> <p>๒. เรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ ๓ จังหวัด การปรับเปลี่ยนแผนงาน ต้องทำสรุปให้ รมว.มท. อย่างชัดเจน ต้องมีเอกสารหลักฐาน ข้อกฎหมาย เหตุผลที่ต้องปรับเปลี่ยน และให้ประสานเรื่องของงบประมาณเพิ่มกับ ทส. ต้องให้รายละเอียดพื้นที่ในบริเวณอื่นของจังหวัดที่มีปัญหามลพิษให้ครบ</p>	
๖. การกิจของ สถ.	<p>อธิบดี สถ. สรุปประเด็นจากการประชุมสัมมนา ดังนี้</p> <p>๑. การสำรวจการใช้ประโยชน์จากยางพาราสังเคราะห์จาก อปท. ทั่วประเทศ ขณะนี้รวบรวมได้ ๖๑ จังหวัด พบว่าพื้นที่ที่สามารถใช้ยางพาราสังเคราะห์ดำเนินการได้ คือ สนามกีฬา มีจำนวน ๗.๙ ล้านตารางเมตร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอประกาศหลักเกณฑ์ มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>๒. นโยบายของรัฐบาลที่จะให้มีสัมมาคารณะ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป โดย ปมท. ได้ลงนามแจ้ง ผวจ. กำชับ อปท. ที่ได้รับถ่ายโอนสถานีขนส่งจากกระทรวงคมนาคมให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด โดยเฉพาะสัมมาคารณะ และให้ดูแลสัมมาคารณะอื่นๆ ด้วย</p> <p>๓. เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของท้องถิ่น ซึ่ง สถ. ได้เชิญ ผวจ. ปลัดจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่น ทั้งงบประมาณปี ๒๕๕๗ ที่ตกค้าง และงบประมาณปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันของจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด ให้ดำเนินการตาม มติ ครม. ที่ให้ทุกหน่วยงานลงนามในสัญญาให้ได้ ภายใน ๓๑ มี.ค. ๕๘ สำหรับ อปท. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้รับจัดสรรประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้จะสามารถลงนามได้ประมาณ ๒๙,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖ โดยในส่วนยอดการเบิกจ่ายจริงเฉพาะงบลงทุน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามมติ ครม. ในไตรมาสที่ ๓ สำหรับงบภาพรวมขณะนี้มียอดเบิกจ่ายประมาณ ร้อยละ ๖๐ จากเป้าหมายไตรมาส ๒ ที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๕๕</p>	สถ.



ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๗. การปฏิรูปประเทศ	<p>อธิบดี สถ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยมีประเด็นการร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ มท. ได้แก่ แนวคิดการจัดทำร่าง พ.ร.บ.จังหวัดจัดการตนเอง แนวคิดให้จัดตั้งองค์การบริหารภาค มีหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาหน่วยงานในภูมิภาค หน่วยงานของท้องถิ่นและส่วนกลาง แนวคิดการแต่งตั้งปลัดกระทรวง โดยให้แต่ละกระทรวงแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตปลัดกระทรวงเพื่อดำเนินการพิจารณาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงโดยไม่ผ่าน ครม. และแนวคิดในการถ่ายโอนภารกิจโดยจะให้ถ่ายโอนลงไปถึงภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ในภารกิจสาธารณะเฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ทั้งนี้ ประเด็นต่างๆ ยังเป็นเพียงแนวคิดที่ยังไม่ตกผลึก</p> <p>รอง ปมท. (ถ) เพิ่มเติม เรื่องการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ (๑) การปฏิรูปการเมืองจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ ทำหน้าที่ในการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูง (๒) การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะให้ความสำคัญเรื่อง Performance Audit เพิ่มมากขึ้น (๓) การเลือกตั้งให้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน (๔) การจัดตั้งองค์กรดำเนินการเรื่องการปรองดองป้องกันและติดตามไม่ให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรง (๕) การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน จะมีการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและธรรมาภิบาลแห่งชาติ และราชการส่วนภูมิภาคต้องมีขนาดเล็กลง และเปลี่ยนบทบาทจากการบริหารจัดการเป็นผู้กำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานของ อปท. (๖) การขยายและตั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐใหม่ในส่วนกลางและภูมิภาคจะต้องไม่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการสาธารณะที่อยู่ในหน้าที่ของ อปท. รวมทั้ง การบริหารราชการแผ่นดินต้องมีแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว มุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติและประชาชนอย่างแท้จริง การจัดระบบงบประมาณให้พิจารณาควบคู่ระหว่าง Function กับ Area Based (๗) การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในคดีแพ่งและคดีอาญาที่ยอมความกันได้ก่อนคดีขึ้นสู่ศาลให้จัดให้มีการประนีประนอมข้อพิพาทในตำบล โดยตั้งคณะกรรมการยุติธรรมประจำตำบล (๘) การปฏิรูปการปกครอง โดยกำหนดบทบาทให้ส่วนภูมิภาคเป็นกลไกของส่วนกลาง ให้ทำหน้าที่ประสานและ</p>	ทุกหน่วยงาน

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ขับเคลื่อน รวมทั้งการตอบสนองการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (๙) การปฏิรูปอุตสาหกรรมเกษตร การพาณิชย์ การท่องเที่ยวและการบริการ รัฐจะต้องมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทยผ่านสื่อสารมวลชนทั้งหมด (๑๐) การป้องกันการทุจริต จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินการ (๑๑) การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยให้ อปท. ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือลงทุนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๑๒) การตั้งองค์กรบริหารพัฒนาภาค ทำหน้าที่ในการดูแลการบริหารจัดการทั้งหมด รวมทั้งการจัดตั้งงบประมาณของภาค ทั้งนี้ รูปแบบยังไม่ชัดเจน เป็นแต่เพียงแนวความคิด</p> <p>อธิบดี พช. เพิ่มเติม ขอเสนอแนวคิดให้วางยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ระยะยาวโดยให้มีการเชื่อมกับองค์กรภาคประชาชน</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ต้องมีการเตรียมเรื่องการพัฒนาคน โดยเพิ่มเรื่องการอบรมและสร้างจิตสำนึกที่ดี</p> <p>๒. เรื่องจังหวัดจัดการตนเอง ขอให้เชิญผู้บริหาร อปท. ที่ดีเด่น ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม สปช.</p> <p>๓. การเสริมสมรรถนะ สร้างความแข็งแกร่งให้ ผวจ. โดยอาจมีการจัดสัมมนาในต่างจังหวัด</p>	<p>สถ.</p> <p>สถ.</p> <p>สตร.สป.</p>
<p>๘. ภารกิจของ ปค.</p>	<p>อธิบดี ปค. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ มท. โดย สนช. ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กที่อาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยเกี่ยวกับ ปค. ในประเด็นการจดทะเบียนแจ้งเกิดเด็กที่ตั้งครรภ์โดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงต้องออกกฎระเบียบมารองรับ</p> <p>๒. การทุจริตงานทะเบียนที่ จ.กาญจนบุรี เป็นการทุจริตที่นำคนต่างด้าวเก่า มาสวมเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาใหม่ เพื่อประโยชน์ในการให้ทายาทได้สัญชาติไทย</p>	<p>ปค.</p>
<p>๙. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.</p>	<p>๑. การประปานครหลวง</p> <p>๑) กปน. จัดกิจกรรมรักษำชายเลน เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๕๘ ณ จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการ “เมืองสวยน้ำใส” ซึ่ง กปน. ได้ติดตามผลการปลูกและดำเนินการปลูกเพิ่มเติม</p> <p>๒) กปน. มอบเงินสนับสนุนโครงการรวมใจรักษ์น้ำ (Water for People Partnership : Small Grant Programme) ปีที่ ๔ ให้แก่</p>	<p>กปน.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>UNDP เป็นปีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๘ โดยจะดำเนินการในชุมชนแควลุ่มแม่น้ำแม่กลอง และใน กทม. ได้แก่ ชุมชนบริเวณคลองแสนแสบ ชุมชนบริเวณเขตหนองจอก รวมทั้ง พื้นที่ จ.ราชบุรี และ จ.อ่างทอง</p> <p><b>๒. การประปาส่วนภูมิภาค</b></p> <p>๑) กปภ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ กรมชลประทาน แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำภาคตะวันออก เป็นการสูบน้ำส่งน้ำเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำประแสร์ และอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ จ.ระยอง เป็นการทำสัญญาระยะเวลา ๕ ปี จะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำดิบของ กปภ. ได้อย่างมาก</p> <p>๒) กปภ. รับโอนกิจการประปาของเทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มาบริหารงาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยได้เริ่มกระบวนการผลิตและจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๙ ก.พ. ๕๘</p> <p><b>๓. การไฟฟ้านครหลวง</b></p> <p>๑) โครงการ LED สว่างไสวรับปีใหม่มหานคร กฟน. ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ รวมทั้งสิ้น ๘๐๐ ดวง โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ ระยะ โดยระยะที่เปลี่ยนโคมไฟสาธารณะ จำนวน ๒๕๐ ดวง ติดตั้งที่ถนนท่องเที่ยวสำคัญ ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค. ๕๗ ระยะที่ ๒ ดำเนินการติดตั้งบริเวณถนนท่องเที่ยว จำนวน ๑๐๐ ดวง ชุมชนต่างๆ จำนวน ๓๕๐ ดวง และเส้นทางรถจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ จำนวน ๑๐๐ ดวง เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๘</p> <p>๒) โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชน โดย กฟน. ประชาสัมพันธ์และแนะนำการป้องกันการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยแนะนำให้เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ตรงตามมาตรฐานและติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการ ตรวจสอบและบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ และสามารถขอคำแนะนำ Call Center 1130 ได้ตลอด ๒๔ ชม.</p> <p><b>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b></p> <p>๑) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดำเนินงาน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน ๒๐,๐๒๓ ครัวเรือน (๑ ต.ค. ๕๗ - ๑๘ ก.พ. ๕๘)</p>	<p>กปภ.</p> <p>กฟน.</p> <p>กฟภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทเศษ ผลการเบิกจ่ายเดือน ม.ค. ๕๘ ๑๗๒.๔๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๒ ของเป้าหมาย ๑ เดือน</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ตามที่ นรม. สั่งการให้ มท. ดูแลเรื่องอัตรากำลัง การดำเนินการ ตามมาตรการด้านความปลอดภัยโดยให้ ปภ. เป็นเจ้าภาพ นั้น ขอให้ ปภ. นัดประชุมระหว่างหน่วยงานในสังกัด มท. ประกอบด้วย ปภ. ยผ. สด. กพน. กพภ. เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้า</p>	<p>ปภ./ยผ./สด./กพน./กพภ.</p>
<p>๑๐. สรุปประเด็นสำคัญ จาก การ ประชุม คณะกรรมการนโยบาย การบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘</p>	<p>รอง ปมท. (บ) รายงานว่า ที่ประชุม กนจ. เห็นชอบแผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยในประเด็นต่างๆ จะได้ให้ สบจ.สป. ประสานกับ ศสช. ในรายละเอียดเพื่อดำเนินการต่อไป</p> <p>ผอ.สบจ.สป. เพิ่มเติมว่า นรม. ให้ความสำคัญกับแผนการบริหาร จัดการน้ำให้ดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยมอบ ผวจ. เป็นผู้บูรณาการ การจัดทำงบประมาณทั้ง Function และ Area Based โดยให้จัดทำ โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ</p> <p>ปมท. เพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดโดยให้ประเมิน เทียบกับปีที่ผ่านมา ให้คุณภาพของแผนดีขึ้น</li> <li>๒. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้เน้นฟังความ ต้องการของประชาชนขึ้นมา</li> <li>๓. การดำเนินการต่างๆ ให้ใช้หลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และ เน้นฐานข้อมูลที่ต้องมีความละเอียด และทันสมัย</li> <li>๔. ต้องสามารถเชื่อมโยง และบูรณาการในพื้นที่ และกำหนดได้ ว่าในกลุ่มจังหวัด จังหวัดใดเป็นจังหวัดหลัก และจังหวัดรอง</li> <li>๕. ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางตอบคำถามได้ว่าโครงการที่ ดำเนินการไปนั้น ประชาชนได้อะไร</li> <li>๖. หลายจังหวัดเข้าใจความต้องการแต่ไม่รู้วิธีการแก้ปัญหา</li> <li>๗. ผวจ. ต้องรู้ทั้งระบบงาน และงบประมาณ</li> <li>๘. งบประมาณที่ลงจังหวัดต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน</li> <li>๙. การเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปี จะต้องผ่านกฎเกณฑ์ทั้งหมด สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศ</li> <li>๑๐. ให้ประเมินแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องประเมิน ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๘</li> </ol>	<p>รอง ปมท. (บ)/สบจ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๑๑. ให้ มท. ประชุมกับผู้บริหารของจังหวัด เพื่อทบทวนงบประมาณปี ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาล</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. มอบหมาย ทปช. ด้านการบริหารงานจังหวัดฯ และ สบจ.สป. สนับสนุน รอง ปมท. (บ) ติดตามงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p> <p>๒. เสริมสร้างสมรรถนะให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดรองรับการดำเนินการตามมติของ กนจ.</p> <p>๓. มีระบบสนับสนุนข้อมูลให้ ผวจ. ทราบถึงงบประมาณที่ลงสู่จังหวัดว่ามีจากหน่วยงานใดบ้าง</p>	<p>ทปช./สบจ.สป.</p> <p>กจ.สป./สตร.สป.</p> <p>สบจ.สป./ศบช.มท./ศดธ.</p>
๑๑. เรื่องอื่นๆ	<p>๑. กำหนดประชุม ครม. นอกสถานที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘ ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. รอง ปมท. (ส) แจ้งว่า ขณะนี้รัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานในหลายมิติ มีทั้งคณะที่ นรม. เป็นประธาน (กชน.) รอง นรม. เป็นประธาน และคณะที่ รมว.สนร. เป็นประธาน (กขร.) ในส่วนของ มท. ได้มอบหมายให้ รอง ปมท. (ส) เป็นผู้ประสานงานในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล (ปชก.) กำกับติดตามงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดังกล่าว จึงขอความร่วมมือส่วนราชการในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>รอง ปมท. (ส)</p>

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สือสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘